



Phát hành ngay

## **Phạm vi kiểm nghiệm CCC tại STC Đông Quan được mở rộng bao gồm thiết bị IT và thiết bị chiếu sáng**

**Hong Kong, ngày 22 tháng 09, 2017** - Theo thông báo số 26 (2017) do Cơ quan chứng nhận và công nhận Trung Quốc (CNCA) công bố ngày 18 tháng 09, 2017, Công ty TNHH STC (Đông Quan), phòng thí nghiệm hàng đầu của STC (The Hong Kong Standards and Testing Centre) đã được CNCA chấp thuận cho việc mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ như là một trung tâm cấp chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc (CCC), với thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị chiếu sáng được bổ sung vào phạm vi cung cấp dịch vụ.

Từ năm 2012, STC đã trở thành phòng thí nghiệm đầu tiên được chỉ định tại Hồng Kông để cung cấp các dịch vụ thử nghiệm CCC cho các nhà sản xuất và nhập khẩu địa phương. Vào năm 2014, STC (Đông Quan) đã trở thành một trong những phòng thí nghiệm phi chính phủ đầu tiên ở Trung Quốc được ủy quyền tiến hành thử nghiệm CCC cho các đồ chơi điện, nhựa, kim loại, đạn và đồ chơi búp bê. Là một phòng thử nghiệm CCC được công nhận, STC cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để đẩy nhanh quá trình ứng dụng CCC, giúp các công ty trong nước và nước ngoài tăng khả năng cạnh tranh của họ bằng cách tung ra các sản phẩm chất lượng mới ra thị trường một cách nhanh chóng. Phạm vi của dịch vụ CCC của STC bao gồm từ đồ chơi (GB 6675, GB 19865), cho đến thiết bị chiếu sáng (GB 7000, GB / T 17743, GB 17625.1, GB 19510) và thiết bị công nghệ thông tin (GB 4943, GB 17625.1, GB / T 9254).

Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng, Trung Quốc đã triển khai một hệ thống chứng nhận bắt buộc đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, an toàn, môi trường và an ninh quốc gia (CCC). Bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê trong "Danh mục sản phẩm phải tuân theo Chứng nhận bắt buộc Trung Quốc" phải có được chứng nhận CCC với dấu CCC được hiển thị trên sản phẩm trước khi được bán ở Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc đã áp dụng chứng nhận bắt buộc đối với 159 loại sản phẩm có sẵn trên cả nước trong 22 lĩnh vực, bao gồm cả thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị chiếu sáng.

STC (Đông Quan), một thành viên của Tập đoàn STC được thành lập vào năm 2005, là một tổ chức kiểm tra và chứng nhận sản phẩm độc lập, đã được Cơ quan Quản lý Chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (AQSIQ) chấp thuận. Trong những năm qua, STC (Đông Quan) đã được công nhận trên toàn thế giới bao gồm Trung tâm Kiểm định Trung Quốc (CMA), Trung tâm Kiểm định Chứng nhận Quốc gia Trung Quốc (CNAS), Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC), Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), Dịch vụ Công nghiệp Canada (Govmark), Lucideon, Trung tâm Công nghệ SATRA, DAKKS, Nemko, vv, cũng như là Phòng thí nghiệm Thử nghiệm CB (CBTL) theo Chương trình IECEE-CB, giành được vị trí hàng đầu trong ngành kiểm thử ở miền Nam Trung Quốc.



Theo Giáo sư Richard Fung, Chủ Tịch của STC, "STC cam kết mở rộng phạm vi dịch vụ và mạng lưới hoạt động, giới thiệu các thiết bị kiểm tra hiện đại nhằm giúp khách hàng nâng cao chất lượng sản phẩm và tính cạnh tranh. Với hơn 50 năm kinh nghiệm và kết nối với các tổ chức kiểm định quốc tế, STC là nơi lý tưởng để cung cấp cho các nhà sản xuất các dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy từ kiểm nghiệm và kiểm định cho đến chứng nhận và tư vấn kỹ thuật. "

---

## Về STC

STC (Hong Kong Standards and Testing Centre) được thành lập từ năm 1963, là một tổ chức phi lợi nhuận, thử nghiệm, kiểm định và cấp chứng nhận độc lập đầu tiên trong khu vực. STC cung cấp hàng loạt các dịch vụ đánh giá sự phù hợp chuyên nghiệp, bao gồm đồ chơi, sản phẩm dành cho trẻ em, dệt may, giày dép, đồ gỗ, sản phẩm điện – điện tử, thiết bị y tế, thực phẩm, hóa chất và dược phẩm. STC có trụ sở chính ở Hong Kong, với các phòng thí nghiệm và văn phòng được đặt tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đức, Ý và Hoa Kỳ. Để có thêm thông tin về STC và STC (Đông Quan), vui lòng truy cập vào website: [www.stc.group](http://www.stc.group)

### Media Enquiry:

Kevin Wang

Tel: +86 769 8111 9888 (ext.8633)

Email: [kevinwang@stc.group](mailto:kevinwang@stc.group)

Cynthia Ho

Tel: +852 2667 2631

Email: [cynthiaho@stc.group](mailto:cynthiaho@stc.group)